
เรื่องเสร็จที่ ๘๖/๒๔๘๖ 

 

บนัทึก 

เรื่อง สิทธิของพระปกเกลา้ฯ ในพระราชมรดกสมเด็จพระพนัปีหลวง 
 

   
 

ตามที่กรมเลขาธิการคณะรฐัมนตรีได้แจ้งมาโดยหนังสือที่ ด.๔๘๓๔/๒๔๘๕ 
ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๔๘๕ ว่าคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาลงมติให้คณะกรรมการกฤษฎีกา
พิจารณาปัญหาเรื่องสทิธขิองพระปกเกล้าฯ ในพระราชมรดกของสมเดจ็พระพันปีหลวง นั้น 

 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย กองที่ ๓) ได้ตรวจพิจารณา
แล้ว ขอเสนอความเหน็ดั่งต่อไปนี้  

๑. มูลกรณีเร่ืองนี้ มีว่า ศาลแพ่งได้มีค าพิพากษาให้สมเด็จพระปกเกล้าฯ และ
สมเดจ็พระนางเจ้าร าไพพรรณี (จ าเลย) ช าระเงินหกล้านบาทเศษให้แก่กระทรวงการคลัง (โจทก์)  
ในการบังคับคดี กระทรวงการคลัง (โจทก์) ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการยึดทรัพย์ใน
กองพระราชมรดกสมเดจ็พระพันปีหลวง  โดยถือว่าสมเดจ็พระปกเกล้าฯ เป็นผู้ รับมรดก  กอง
หมายได้ขอให้ส านักงานราชเลขานุการในพระองค์ส่งเอกสารต่างๆ ในเร่ืองนี้ ไปเพื่อด าเนินการ  
แต่ส านักงานราชเลขานุการในพระองค์พิจารณาเห็นว่า ปัญหานี้ ควรได้รับการพิจารณาจาก
นายกรัฐมนตรีก่อน  กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้ขอให้อธิบดีกรมอัยการพิจารณาในปัญหา
กฎหมายเพื่อน าเสนอนายกรัฐมนตรี 

๒. อธิบดีกรมอยัการได้ท าบันทึกพร้อมด้วยข้อปฏบิัติที่ควรด าเนินการต่อไปเป็น 
๒ ประการ คือ ด าเนินอย่างเฉียบขาด และด าเนินอย่างผ่อนผัน นายกรัฐมนตรีเห็นควรด าเนินโดย
วิธผ่ีอนผัน กล่าวคือ ยอมรับเอาเงินและสงัหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ ที่โจทกไ์ด้ขอให้ศาลยึดไว้
ก่อนค าพิพากษามติใช้หนี้ ให้เป็นการเสรจ็สิ้นกันไป โดยไม่เรียกร้องหรือยึดหรืออายัดทรัพย์อะไร
ต่อไปอีก เว้นแต่ผลประโยชน์ที่เกิดจากกองพระราชมรดกของสมเดจ็พระพันปีหลวง อธิบดีกรม
อัยการจึงได้ยกร่างสัญญาขึ้นฉบับหนึ่งเพื่อท าความตกลงกันระหว่างผู้แทนฝ่ายโจทก์และจ าเลย  
แต่ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้ลงมติให้เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีการับมาพิจารณา เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้วท าบันทึกเสนอ ในที่สุดคณะรัฐมนตรีได้ลงมติให้ส่งมาให้
คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาอกีคร้ังหนึ่ง 

๓. จากบรรดาเอกสารต่างๆ ปรากฏว่าทรัพย์สนิอันเป็นพระราชมรดกของสมเดจ็
พระพันปีหลวงที่เป็นตัวเงินนั้น ได้แบ่งสรรปันส่วนกันไปแล้ว  ยังคงเหลือแต่อสังหาริมทรัพย์ ทุน
หุ้นส่วนรับจ าน าจ านองและให้กู้ยืมเท่านั้น  ซ่ึงเป็นปัญหาที่จะต้องพิจารณาต่อไป 

๔. ตามหนังสือของเจ้าพระยาสรีพีพัธน์ อธบิดีกรมพระคลังข้างที่ ที่ ๒๔/๔๒๕๙ 

 
ส่งพร้อมกบัหนังสอืที่ น.๙๑๙/๒๔๘๖ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๔๘๖ 

 



ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๔๗๔ ซึ่งเป็นค ากราบบังคมทูลหลักเกณฑ์การแบ่งสรรปันส่วนพระราช
มรดกของสมเดจ็พระพันปีหลวง ตลอดจนรายการแสดงรายได้และหนี้สินต่างๆ ของกองพระราช
มรดก เฉพาะอย่างย่ิง ในเร่ืองทรัพย์สินอันเป็นประเด็นที่พิจารณาอยู่นี้ มีความว่า "......บรรดา
อสังหาริมทรัพย์ ทุนหุ้นส่วนรับจ าน าจ านองและให้กู้ ยืมของกองพระราชมรดกซึ่งทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งไว้เป็นกองกลางต่อไปนั้น  ผลประโยชน์ที่จะเกบ็ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พุทธ
ศกนี้  (๒๔๗๔) เป็นต้น และต่อไปจะได้รับพระราชทานแบ่งออกเป็นส่วนตามเกณฑ์ข้างต้น มี
ก าหนด ๖ เดือนต่อคร้ัง"  กับพระราชหัตถเลขาของสมเดจ็พระปกเกล้าฯ ที่ ๑๗๘/๕๐๐ ลงวันที่ 
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๔ มีความว่า "หนังสือที่ ๒๔/๔๒๕๙ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ศกนี้  รายงาน
การจัดแบ่งพระราชมรดกสมเดจ็พระพันปีหลวงว่า เงินตราและดอกผลควรแบ่งเป็น ๕ ส่วน ส่วน
ผลประโยชน์ที่เกบ็ได้ ตั้งแต่มกราคม ศกนี้ เป็นต้นไป กจ็ะแบ่งตามเกณฑ์ข้างต้นทุกๆ ๖ เดือน  
และว่ายังมีหนี้ สินที่สงสัยว่าจะเรียกไม่ได้อยู่ ๔ ราย มานั้นทราบแล้ว อนุญาตให้จัดการไปได้ตาม
ที่ว่ามา........" 

๕. กรรมการร่างกฎหมายมีความเห็นว่า พระราชหัตถเลขาที่ ๑๗๘/๕๐๐ ลงวันที่ 
๑๑ กุมภาพันธ ์๒๔๗๔ ดังกล่าวแล้ว  เป็นพระบรมราชโองการอนัมีผลเป็นกฎหมาย เพราะเหตุว่า
เป็นพระบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์ในสมัยที่ทรงสมบูรณาญาสทิธริาช 

๖. เร่ืองนี้ จะมีปัญหาเกี่ยวกับเร่ืองตรัสหรือไม่  กรรมการร่างกฎหมายเห็นว่า ยัง
ไม่จ าเป็นจะต้องพิจารณาถึง  เมื่อมีพระบรมราชโองการดังกล่าวข้างต้นให้บรรดาอสังหาริมทรัพย์ 
ทุนหุ้นส่วนรับจ าน าจ านองและให้กู้ ยืมของกองพระราชมรดกสมเด็จพระพันปีหลวงเป็นทุน
กองกลาง  ผลจึงเป็นว่าต้องเกบ็รักษาทรัพย์สนิเหล่านั้นไว้เป็นกองกลางต่อไป  หากโจทกป์ระสงค์
จะด าเนินการบังคับคดี กค็งบังคับได้แต่เพียงประโยชน์ที่สมเดจ็พระปกเกล้าฯ มีสิทธจิะได้รับจาก
กองทรัพย์สินนั้นเท่านั้น  และการบังคับคดีกย่็อมต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง 
 

(ลงชื่อ)   เดือน บุนนาค 

(นายเดือน บุนนาค) 
เลขาธกิาร 
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Gar สิทธิของพระปกเกล้าฯ ในพระราชมรดกสมเด็จพระพัน์ปีหลวง

ตามที่กรมเลขาธิการคณะรู๊ฐมนตรีได้แจ้งมาโดยหนังสือที่ ด.๕๕๓๕/๒๕๕๕
ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ว่าคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาลงมติให้คณะกรรมการกฤษฎีกา
พิจารณาปัญหาเรื่องสิทธิของพระปกเกล้าฯ ในพระราชมรดกของสมเด็จพระพันปีหลวง นั้น

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย กองที่ ๓) ได้ตรวจพิจารณา
แล้ว ขอเสนอความเห็นดั่งต่อไปนี้

๑. มูลกรณีเรื่องนี้มีว่า ศาลแพ่งได้มีคําพิพากษาให้สมเด็จ
             พระปกเกล้าฯ และ
สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี (จําเลย) ชําระเงินหกล้านบาทเศษให้แก่กระทรวงการคลัง (โจทก์)
ในการบังคับคดี กระทรวงการคลัง (โจทก์) ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดําเนินการยืดทรัพย์ใน
กองพระราชมรดกสมเด็จพระพันปีหลวง โดยถือว่าสมเด็จพระปกเกล้าฯ เป็นผู้รับมรดก กอง
หมายได้ขอให้สํานักงานราชเลขานุการในพระองค์ส่งเอกสารต่างๆ ในเรื่องนี้ไปเพื่อดําเนินการ
แต่สํานักงานราชเลขานุการในพระองค์พิจารณาเห็นว่า บัญหานี้ควรได้รับการพิจารณาจาก
นายกรัฐมนตรีก่อน กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้ขอให้อธิบดีกรมอัยการพิจา
             รณาในปัญหา
กฎหมายเพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรี

๒. อธิบดีกรมอัยการได้ทําบันทึกพร้อมด้วยข้อปฏิบัติที่ควรดําเนินการต่อไปเป็น
๒๒ ประการ คือ ดําเนินอย่างเฉียบขาด และดําเนินอย่างผ่อนผัน นายกรัฐมนตรีเห็นควรดําเนินโดย
วิธีผ่อนผัน กล่าวคือ ยอมรับเอาเงินและสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ ที่โจทก์ได้ขอให้ศาลยืดไว้
ก่อนคําพิพากษามติใช้หนี้ให้เป็นการเสร็จสิ้นกันไป โดยไม่เรียกร้องหรือยืดหรืออายัดทรัพย์อะไร
ต่อไปอีก เว้นแต่ผลประโยชน์ที่เกิดจากกองพระราชมรดกของสมเด็จพระพันปีหลวง อธิบดีกรม
อัยการจึงได้ยกร่างสัญญาขึ้นฉ
             บับหนึ่งเพื่อทําความตกลงกันระหว่างผู้แทนฝ่ายโจทก์และจําเลย
แต่ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้ลงมติให้เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีการับมาพิจารณา เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกาฬิจารณาแล้วทําบันทึกเสนอ ในที่สุดคณะรัฐมนตรีได้ลงมติให้ส่งมาให้
คณะกรรมการกฤษฎีกาฬิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

๓. จากบรรดาเอกสารต่างๆ ปรากฏว่าทรัพย์สินอันเป็นพระราชมรดกของสมเด็จ
พระพันปีหลวงที่เป็นตัวเงินนั้น ได้แบ่งสรรบันส่วนกันไปแล้ว ยังคงเหลือแต่อสังหาริมทรัพย์ ทุน
หุ้นส่วนรับจํานําจํานองและให้กู้ยืมเท่านั้น ซึ่งเป็นปัญหาที่จะต้องพิจารณาต่อไป

๕. ต
             ามหนังสือของเจ้าพระยาสรีพีพัธน์ อธิบดีกรมพระคลังข้างที่ ที่ ๒๕/๕๒๕๓๕

ส่งพร้อมกับหนังสือที่ น.๓๑๓/๒๕๕๒ ลงวันที ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒๐
             [END PAGE 1]
             ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕ ซึ่งเป็นคํากราบบังคมทูลหลักเกณฑ์การ แบ่งสรรปันส่วนพระราช
มรดกของสมเด็จพระพันปีหลวง ตลอดจนรายการแสดงรายได้และหนี่สินต่าง ๆ ของกองพระราช
บรรดา

มรดก เฉพาะอย่างยิง ในเรื่องทรัพย์สินอันเป็นประเด็นที่พิจารณาอยู่นี่มีความว่า ".
อสังหาริมทรัพย์ ทุนหุ้นส่วนรับจํานําจํานองและให้กู้ยืมของกองพระราชมรดกซึ่งทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งไว้เป็นกองกลางต่อไปนั้น ผลประโยชน์ที่จะเก็บได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พุทธ
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ศกนี (๒๕๓
             ๕) เป็นต้น และต่อไปจะได้รับพระราชทานแบ่งออกเป็นส่วนตามเกณฑ์ข้างต้น มี
กําหนด ๒ เดือนต่อครั้ง” กับพระราชหัตถเลขาของสมเด็จพระปกเกล้าฯ ที่ ๑๑๕/๕๐๐ ลงวันที่
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ มีความว่า หนังสือที่ ๒๕/๕๒๕๕ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ศกนี รายงาน
การจัดแบ่งพระราชมรดกสมเด็จพระพันปีหลวงว่า เงินตราและดอกผลควรแบ่งเป็น ๕ ส่วน ส่วน
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ผลประโยชน์ที่เก็บได้ ตั้งแต่มกราคม ศกนี่เป็นต้นไป ก็จะแบ่งตามเกณฑ์ข้างต้นทุกๆ ๒ เดือน

และว่ายังมีหนี่สินทีสงสัยว่าจะเรียกไม่ได้อยู่ ๕ ราย มานั้น
             ทราบแล้ว อนุญาตให้จัดการไปได้ตาม
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๕. กรรมการร่างกฎหมายมีความเห็นว่า พระราชหัตถเลขาที่ ๑๑๕ /๕๐๐ ลงวันที่
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๕ ดังกล่าวแล้ว เป็นพระบรมราชโองการอันมีผลเป็นกฎหมาย เพราะเหตุว่า
เป็นพระบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์ในสมัยที่ทรงสมบูรณาญาสิทธิราช

๒. เรื่องนี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตรัสหรือไม่ กรรมการร่างกฎหมายเห็นว่า ยัง
ไม่จําเป็นจะต้องพิจารณาถึง เมื่อมีพระบรมราชโองการดังกล่าวข้างต้นให้บรรดาอสังหาริมทรัพย์
ทุนหุ้นส่วนรับจํานําจํานองและให้กู้ยืมของกองพระราชมรดกสมเด็จพระพันปีหลวง
             เป็นทุน
กองกลาง ผลจึงเป็นว่าต้องเก็บรักษาทรัพย์สินเหล่านั้นไว้เป็นกองกลางต่อไป หากโจทก์ประสงค์
จะดําเนินการบังคับคดี ก็คงบังคับได้แต่เพียงประโยชน์ที่สมเด็จพระปกเกล้าฯ มีสิทธิจะได้รับจาก
กองทรัพย์สินนั้นเท่านั้น และการบังคับคดีก็ย่อมต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่ง
(ลงชื่อ) เดือน บุนนาค
(นายเดือน บุนนาค)
เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา

WAYMAN ๒๕๕๒๐
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